

นร.ชายขอบเฮได้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

นายพัฒนา พัฒนทวิตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าตนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ“เพื่อนักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาผ่านการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชายขอบ” ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มูลนิธิยูเอชเอ็น (โครงการร้อยพลังการศึกษา) และ สทฐ. เพื่อสร้างความร่วมมือและต่อยอดโครงการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (USO Net) และห้องบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (USO Wrap) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับนักเรียนและขยายผลความร่วมมือในวงกว้างมากขึ้นรวมถึงขยายเครื่องมือร้อยพลังการศึกษาและภาคีเครือข่าย (ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษรูปแบบดิจิทัล) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย

นายพัฒนา กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวทำให้เด็ก ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาทักษะที่จำเป็น เพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ ทำให้เกิดชุมชนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ โดย สทฐ.จะประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และในอนาคตจะสนับสนุนในเชิงโครงสร้างให้เกิดโรงเรียนเครือข่ายสังกัด สทฐ. ทั่วประเทศ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานในการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ในการอบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป.



บอลโลกหนหน้าอย่ามีปัญหาก็

เรียน บ.ก.ข่าวสด

บอลโลกรอบชิงชนะเลิศ จะปิดฉากลงแล้ว แต่ของไทย เริ่มเป่าปี่ตีกลอง ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กับภารกิจแห่งประเทศไทย (กทท.) โดยกสทช. ทวงเงินคืน 600 ล้านบาท แอมหากคิดนัดชำระต้องเสียดอกเบี้ย เป็นหน่วยงานราชการทั้งคู่ ใกล้เกลี่ยกันแหละ ช่วงเวลาที่เหลือรีบคุย ไม่ต้องไปถึงศาลให้จบกัน ได้ด้วยดี มาทบทวนกันว่าเพราะอะไร จึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ มาจากกฎระเบียบอะไรที่เป็นต้นตอของ ปัญหาควรแก้ไขและหาทางออก เพื่อเตรียมชมฟุตบอลโลก ในปี 2026 ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ จัดขึ้นทวีปอเมริกาเหนือ มีเจ้าภาพถึง 3 ประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ชาวไทยคงได้ชมชม ไม่ต้องมาลุ้นเอาในวินาทีสุดท้าย

ขอบคุณครับ

ลุงบุญ

ตอบ ลุงบุญ

วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว บอลโลกหนนี้กำลังจะรูดม่าน ปิดฉาก อีก 4 ปีก็ไม่ได้มานานัก อย่างที่คุณกล่าวมานั้นแหละ อย่างมันแต่ละกันระหว่างหน่วยงาน เร่งเตรียมตัวจัดการ ให้บอลโลกครั้งต่อไป เพื่อให้สามารถถ่ายทอดสดมาให้คนไทย ดูอย่างมีความสุขได้แบบไม่จุกจิก และไม่ต้องจ่ายแพง

ไม่ตื่นเต็นกับคดีจีนตีเทา

เรียน บ.ก.

ธุรกิจทุนจีนตีเทาที่ออกมาเปิดเผยกันวันต่อวันนั้น ในความเห็นส่วนตัว ขอเตือนอัยการจะส่งฟ้องดีกว่า ที่ผ่านมามีคดีจีน ศูนย์เหรียญ แผลสวนงู ทำร้ายร่างกายรปภ.กลายเป็นคนพิการ ลุ้นตั้งแต่ตอนบุกจับ ลุ้นจนเหนื่อย พอมาครั้งนี้เลยไม่ตื่นเต็น แต่เอาใจช่วยเรื่องการรวบรวมหลักฐานให้รัดกุม เพื่อส่งฟ้อง ศาลได้ สาเหตุที่ไม่ตื่นเต็นกับคดีนี้เนื่องจากสายสัมพันธ์ ของผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วแต่รู้ข้อกฎหมายทั้งนั้น อีกทั้งยังเป็น เพื่อนพี่น้องที่ หมุน ไปตรงไหนล้วนแต่เป็นคนรู้จักกันทั้งนั้น

นับถือ

วังวน

ตอบ วังวน

คนไทยส่วนใหญ่ ไม่เชื่ออีกกระบวนการยุติธรรม การติดตาม คดีจีนตีเทา ก็เลยไม่ค่อยตื่นเต็นอย่างที่คุณกล่าวมา แต่เราก็อ่าได้ ลึนหวัง ต้องช่วยกันจับตาและเรียกร้องให้กระบวนการ กฎหมาย เดินหน้าอย่างตรงไปตรงมา เพื่อไม่ให้เมืองไทย เป็นสวรรค์ของอาชญากรข้ามประเทศ

ทุกข์ของชาวสระลงเรือ

เรียน บ.ก.ข่าวสด

พื้นที่ตำบลสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี มีการ ขยายตัวของชุมชนมากขึ้น มีรถสัญจรไปมาทาง โดยเฉพาะถนน ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3342 (อุทุม-บ่อพลอย) เป็นถนนสี่เลน สัญจรไปมาระหว่าง อ.อุทุม จ.สุพรรณบุรี และ อ.ห้วยกระเจา อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี สิ่งตามมาคือการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะ บริเวณสี่แยกบ้านห้วยยางตัดกับถนนคอนกรีต-เลาขวัญ หมู่ 3 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีชุมชนที่หนาแน่น มีทั้งวัดและโรงเรียน ส่วนรถยนต์ จักรยานยนต์และอื่นๆ วิ่งผ่าน ไปมาทั้งวันทั้งคืน ส่วนใหญ่จะใช้เวลาเร็วสูง เนื่องจากบริเวณ สี่แยกไม่มีสัญญาณไฟจราจร ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ข้ามไปมาหาสู่ กันยากลำบาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องข้ามที่รถจักรยานยนต์หรือรถ จักรยานยนต์พุ่งข้าง ที่ผ่านมาก่ออุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ขอวิงวอน ไปถึงหน่วยงานรับผิดชอบ ช่วยเร่งแก้ไขปัญหให้กับชาวบ้าน ด้วยการนำสัญญาณไฟจราจรมาติดตั้งที่บริเวณสี่แยกบ้านห้วยยาง เป็นการเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านด้วย

ด้วยความเคารพ

อนุชา

ตอบ อนุชา

การร้องขอสัญญาณไฟจราจรไม่จำเป็นเรื่องใหญ่โตเกินไป หน่วยงานรับผิดชอบ โปรดแก้ปัญหาการจราจรที่บริเวณสี่แยก ในพื้นที่ต.สระลงเรือ ห้วยกระเจา

บอลโลก 2 คู่ 'ทรู' เปิดโอกาส

ปลดล็อกกล่อง ต้องส่งมส.แจ้ง

ทรูไม่ขัดข้องบันลือสิทธิ์ถ่ายทอดบอลโลก 2022 ทั้ง 2 คู่สุดท้าย รอบชิงชนะเลิศ ฝรั่งเศส-อาร์เจนตินา และ **★ มีต่อหน้า 14**

บอลโลก 2 คู่ ☆ ต่อจากหน้า 13

รอบชิงที่ 3 โมร็อกโก-โครเอเชีย เพียงกล่องไอพีทีวีส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ และทรูยืนยันไม่คิดค่าตอบแทน ซีรีส์ดาร์กพลาคีธีระบุผู้ใช้บริการในระบบไอพีทีวีที่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มทรูในการเผยแพร่ออกอากาศการแข่งขันคราวนี้ควรยินดีที่จะให้ความร่วมมือต่างตอบแทนกับกลุ่มทรูในอนาคตด้วย นายธีรเดช ดำรงค์พลาคีธี กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผ่านเอกสารข่าวเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2565

ว่ากลุ่มทรู ในฐานะผู้ได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ผ่านระบบไอพีทีวี แต่เพียงผู้เดียวในไทยยินดีให้ความร่วมมือกับผู้ใช้บริการระบบไอพีทีวีทุกรายในการนำสัญญาณถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2 แมตช์สุดท้าย ทั้งนัดชิงชนะเลิศระหว่างฝรั่งเศส-อาร์เจนตินา วันที่ 18 ธ.ค. 2565 และนัดชิงอันดับ 3 ระหว่างโมร็อกโก-โครเอเชีย วันที่ 17 ธ.ค.2565 จากช่องทีวีดิจิทัลไปเผยแพร่ผ่านกล่องไอพีทีวี โดยไม่มีข้อจำกัดและไม่มีการเรียกเก็บค่าตอบแทน แต่การถ่ายทอดสดต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของฟีฟ่าและการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ตัวแทนผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในไทย

“แต่เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ให้บริการระบบไอพีทีวีที่ต้องการให้สมาชิกได้รับชมต้องส่งหนังสือแจ้งความจำเป็นในการเผยแพร่ออกอากาศการแข่งขันมายังกลุ่มทรู พร้อมระบุนามตราการในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไม่ทำให้สัญญาณเผยแพร่ผ่านการให้บริการในรูปแบบอื่นเช่นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์และจะไม่เปลี่ยนแปลงทำซ้ำ คัดแปลงผังรายการหรือเนื้อหารายการแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้ให้บริการในระบบไอพีทีวีที่ได้รับความ

ร่วมมือจากกลุ่มทรูในการเผยแพร่ออกอากาศการแข่งขันคราวนี้ควรยินดีที่จะให้ความร่วมมือต่างตอบแทนกับกลุ่มทรูในอนาคตเช่นกัน”

นายธีรเดชกล่าวว่า การตัดสินใจครั้งนี้ แม้จะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ควรได้รับจากการเป็นผู้สนับสนุน แต่กลุ่มทรูก็ยินดีเปิดกว้างสำหรับการแข่งขันนัดหยุดโลก 2 แมตช์สุดท้าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าว สืบเนื่องมาจากกรณีศาลทรัพย์สินทางปัญญามีคำสั่งตามทิวที่ฟ้องให้กล่องไอเอสเพลย์บ็อกซ์ ซึ่งเป็นไอพีทีวีที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ห้ามถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก ซึ่งขัดแย้งกับประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must Carry) ซึ่งกำหนดให้ไอพีทีวีที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. สามารถถ่ายทอดสดได้ นำไปสู่มติบอร์ด กสทช. ให้เรียกเงินสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจาก กสทช. จำนวน 600 ล้านบาทคืน เพราะ กกท. ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับ กสทช.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เดิมทีด้านบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ซึ่งถูกศาลทรัพย์สินทางปัญญาสั่งห้ามถ่ายทอดสดผ่านกล่องไอเอสเพลย์บ็อกซ์นั้น ได้ทำหนังสือเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2565 สอบถามไปยัง กกท. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและทรู ว่าเอไอเอสเพลย์บ็อกซ์สามารถถ่ายทอดสดได้หรือไม่ เนื่องจากมีคำสั่งศาลคัดค้านอยู่ว่าห้ามถ่ายทอดสด ขณะเดียวกันกลุ่มทรูก็ยังยื่นข้อเสนอแม้จะยอมให้ถ่ายทอดสด 2 แมตช์สุดท้าย โดยไม่คิดมูลค่า แต่วันข้างหน้าต้องให้ความเอื้อเฟื้อกลับต่อทรูด้วย

เครื่องติชนแจกโชคบอลโลก 'หนุ่มชล'เฮงได้ทองคำ1ล้าน 'โครแอต'บู'โมร็อกโก'ชิงที่3

'ตาทมหากรุก'เตรียมชิงที่ 3 ฟุตบอลโลก ดวล 'โมร็อกโก'คืนนี้ เตรียมส่งสำรองลงเล่นทั้งคู่

ด้าน'ทรู'ไม่ซัด'โอพีทีวี'ขอถ่ายสดบอลโลก 2 นัดสุดท้าย (อ่านต่อหน้า 16)

ต่อจากหน้า 1

เครื่องติชน

โครแอตบูโมร็อกโกชิงที่3

การแข่งขันฟุตบอลโลก "ฟีฟ่า เวิลด์คัพ 2022" ที่ประเทศกาตาร์ คืนวันที่ 17 ธันวาคม เป็นการแข่งขันในรอบชิงอันดับที่ 3 ระหว่าง "ตาทมหากรุก" โครเอเชีย รองแชมป์เก่า จะพบกับทีมที่มีมาดอย่างโมร็อกโก ที่คาเลิฟา อินเตอร์เนชั่นแนล สเตเดียม ในเวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสดทางทรูฟรียู และพีพีทีวี เอชดี36 โครเอเชียจบด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่มเอฟ ก่อนจะเอาชนะจุดโทษญี่ปุ่น กับบราซิล ในรอบ 16 ทีม และ 8 ทีมสุดท้าย ทว่ามาโดเน "ฟ้า-ขาว" อาร์เจนตินา ถล่มในรอบรองชนะเลิศ 3-0 ทำให้พลาดโอกาสเข้าชิง 2 สมัยติดกัน

ทางฝั่งโมร็อกโกสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแอฟริกันทีมแรกที่เข้าถึงรอบตัดเชือกได้ โดยเป็นแชมป์กลุ่มเอฟในรอบแรก ก่อนจะล้ม

"กรรทิงดู" สเปน ในการดวลจุดโทษและชนะโปรตุเกสในรอบ 8 ทีมสุดท้าย จากนั้นมาแพ้ฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศ 0-2

ทั้งสองทีมอยู่ร่วมกลุ่มเอฟในรอบแรกที่ผ่านมา ซึ่งเจอกันตั้งแต่นัดแรกของทั้งคู่ก่อนจะจบลงด้วยการเสมอกันไป 0-0 ส่วนอีกหนหนึ่งที่เคยเจอกันก่อนหน้านี้เป็นเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี 1996 เสมอกันไป 2-2 ก่อนที่โครเอเชียจะยิงจุดโทษเอาชนะไปได้

เตรียมส่งสำรองลงเล่นทั้งคู่

สภาพความพร้อมของโครเอเชีย จะต้องรอลุ้นอาการของ มาร์เชโล โบรโซวิช กองกลางตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยในเกมกับอาร์เจนตินา รวมถึง ยอสโก้ กวารดิออล เองก็ไม่ฟิต ในขณะที่ ซลัดโก้ ดาลิช อาจจะให้ออกสแกนักเตะหลายคนที่ยังไม่ได้ลงสนามได้สัมผัสเกมเพื่อเก็บประสบการณ์บ้าง

ในขณะที่โมร็อกโกมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเต็มทีมไปหมดโดยเฉพาะแนวรับ ทั้งโรเม็ง ซาลิสส์ กับต้นทีม และนุสแซร์ มาชราอูย ที่ถูกเซ็นลงในรอบรองชนะเลิศแต่ต้องถูกเปลี่ยน

ตัวออก ไม่น่าจะกลับมาลงเล่นในเกมนี้ได้ ขณะที่ วาลิด เรกรากูย ยืนยันว่าจะให้ผู้เล่นที่เป็นสำรองหลายคนได้ลงมาร่วมด้วย

11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม

โครเอเชีย (4-3-3) : โดมินิก ลิวาโคริช / โยชิป บูรานอวิช, เดยัน ลอฟเรน, โยชิป ซูตาโล, บอร์นา บาร์ริช / ลูก้า โมดริช, มาเตโอ โควาซิช, ลอฟโร มาเยอร์ / นิโกล่า วลาซิช, มาร์โก้ ลิวาฮา, อันเด้ บูดิเมียร์

โมร็อกโก (4-3-3) : ยาสซีน บูนู / อาซราฟ ฮาคิมี่, อาซราฟ ดารี, จาหวัด เอล ยามิค, ยาเฮีย อัตติยัต อัลละห์ / อัชเชดิน โออูนานี, โซเฟียน อัมราบัต, เซลิม ฮามัลละห์ / วาลิด เซดดิวา, อับเดร์ราซัค ฮัมดัลละห์, โซเฟียน บูฟา

ทรูไม่ซัดโอพีทีวีชิงสนัดชิง

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาลิทธิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่มทรูอยากให้คนไทยได้มีความสุขกับการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2 แมตช์สุดท้ายทั้งนัดชิงชนะเลิศและนัดชิงอันดับสามซึ่งเป็นแมตช์หยุดโลกที่แฟนบอลชาวไทยทุกคนต่างรอดอย ดังนั้น เพื่อให้คนไทยทั่วประเทศได้รับชมอย่างครบครวมและทั่วถึง

กลุ่มทรู ในฐานะผู้ได้รับสิทธิในการถ่ายทอดการแข่งขันดังกล่าวผ่านระบบโอพีทีวีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับผู้ให้บริการระบบโอพีทีวีทุกรายในการนำสัญญาณถ่ายทอดการแข่งขันจากห้องดิจิทัลทีวีไปเผยแพร่ภายใต้การให้บริการผ่านกล่องรับสัญญาณในระบบ IPTV โดยไม่มีข้อจำกัด และ

ผู้โชคดี

น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการเครื่องติชน จับคู่บองผู้โชคดีรับรางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 1 ล้านบาท ในกิจกรรมมติชน-ข่าวสด บอลโลก โดยมีพันธมิตรผู้สนับสนุนร่วมเป็นสักขีพยานที่ลานหน้าอาคารกีฬา นิมิบุตร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม



มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 17 ธันวาคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16351

หน้า: 1 (ล่าง), 16

Col.Inch: 130.73

Ad Value: 215,704.50

PRValue (x3): 647,113.50

คลิก: สี่สี่

หัวข้อข่าว: เครื่องติชนแจกโซคบอลโลก 'หนุ่มชล'เฮงได้ทองคำ1 ล้าน 'โครแอต'บู'โมร็อกโก'ชิงที่3

ไม่มีการเรียกเก็บค่าตอบแทน ทั้งนี้ การถ่ายทอดต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของฟีฟ่า และการกีฬาแห่งประเทศไทย ตัวแทนผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ จึงจำเป็นต้องขอให้ผู้ให้บริการระบบไอพีทีวีที่ต้องการให้สมาชิกได้รับชมส่งหนังสือแจ้งความจำเป็นในการเผยแพร่ ออกอากาศการแข่งขันมายังกลุ่มทูล พร้อมระบุมาตรการในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ที่จะไม่ทำให้สัญญาเผยแพร่ผ่านการให้บริการในรูปแบบอื่น อาทิ แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ และจะไม่เปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง ผังรายการ หรือเนื้อหารายการแต่อย่างใด เพื่อสร้างมาตรฐานสำหรับกรถ่ายทอดสดของกีฬาระดับโลกในอนาคต

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการในระบบไอพีทีวีที่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มทูลในการเผยแพร่ ออกอากาศการแข่งขันคราวนี้ ก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือต่างตอบแทนกับกลุ่มทูลในอนาคตเช่นกัน

การตัดสินใจครั้งนี้แม้จะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ควรได้รับจากการเป็นผู้สนับสนุน แต่กลุ่มทูลก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับผู้ให้บริการระบบไอพีทีวีโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าตอบแทน เพื่อให้คนไทยทั่วประเทศได้มีความสุขและเต็มอ้อมกับการรับชมการแข่งขันกีฬาระดับโลก โดยเฉพาะ 2 แมตช์หยุดโลกของ World Cup 2022 ที่เป็นรายการที่ได้รับความสนใจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งถือเป็นรายการการแข่งขันที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกรายการหนึ่ง

“ทั้งนี้ กลุ่มทูลในฐานะผู้ประกอบการที่เป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับโลกมาโดยตลอด เราจำเป็นต้องให้ความสำคัญและเคารพเรื่องลิขสิทธิ์ในคอนเทนต์ตามมาตรฐานสากล และต้องปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภาพลักษณ์ของประเทศ รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อการรับชมคอนเทนต์ระดับโลกของประชาชนชาวไทยต่อไปในอนาคตได้” ดร.ธีรเดชกล่าว

ทรูยื่นพร้อมให้ไอเอสเอสถ่ายทอด

ขณะที่แหล่งข่าวจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขอให้ผู้ให้บริการไอพีทีวีที่ต้องการถ่ายทอดสดการแข่งขัน ส่งหนังสือแจ้งความจำเป็นมายังกลุ่มทูลโดยเร็ว จากนั้นจะ

ทำหนังสือตอบกลับโดยไม่ต้องรอการยกเลิกคำสั่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาก็จะสามารถถ่ายทอดสดได้ เพราะอยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ใช่กฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องแจ้งความจำเป็นผ่าน สำนักงาน กสทช.

“การยื่นฟ้องผู้ให้บริการผ่านกล่องไอเอสเอสเพลย์บ็อกซ์ และศาลมีคำสั่งห้ามไม่ให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นการชั่วคราว เพราะวันนั้นมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งกลุ่มทูลเป็นผู้ได้รับสิทธิในการเผยแพร่การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ในประเทศไทยเพียงผู้เดียว แต่เมื่อวันนี้นำขอสิทธิและได้รับ ก็จะสามารถถ่ายทอดสดได้ โดยไม่ต้องรอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกคำสั่ง เพราะไม่เกี่ยวข้องกัน” แหล่งข่าวกล่าว และว่า กลุ่มทูลเป็นผู้สนับสนุนเงิน 300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก แต่กลับตกเป็นจำเลยของสังคม และถูกมองว่า กีดกันการถ่ายทอดสดและไม่ให้รับชม ดังนั้น จึงเปิดให้ได้รับชมเพราะต้องการวางแผนในการถ่ายทอดสดในอนาคต ไม่เช่นนั้นจะไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์เข้ามา และสุดท้ายก็ต้องเปิดให้ชมฟรีแบบนี้

เครื่องติชนจัดฟุตบอลเฟสต์ศึก

วันเดียวกัน ที่ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารกีฬาเนมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ นสพ.มติชน-ข่าวสด ภายใต้บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) หรือเครื่องติชน จัดกิจกรรม “FOOTBALL FEST” มอบความสุขให้คนไทยช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก ภายใต้แคมเปญใหญ่ “MATICHON - KHAOSOD บอลโลก 2022” โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด (สำนักงานใหญ่), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS, เครื่องดื่มตราซัง, กองสลากพลัส, บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำหรับ FOOTBALL FEST จัดเต็มกิจกรรมมากมายส่งท้ายฟุตบอลโลก 2022 มีประชาชนเข้าร่วมคึกคัก พร้อมร่วมสนุกตามบูธกิจกรรมต่างๆ อาทิ บูธคาราบาว บูธไทยเบฟเวอเรจ รับของที่ระลึกสุดพิเศษ รวมทั้งอ้อมร่อยกับฟุตบอลที่จัดเมนูเด็ดมาให้ลิ้มลอง

โดยมีผู้บริหารเครื่องติชนนำโดยน.ส.ปานบัว ปูนปาน กรรมการผู้จัดการบริษัท มติชน จำกัด

(มหาชน), นายวรศักดิ์ ประยูรศุข บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการมติชน, นายสุวิรงค์ เอื้อปฏิภาน บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการข่าวสด, นายวุฒิมิเทพ เตชะภัทร บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการข่าวสด, นายณฤศย์ เสกธีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัทงานดี จำกัด ในเครือมติชน ให้การต้อนรับผู้สนับสนุนและผู้เข้าร่วมงาน

จัดฟุตบอลหาทุนช่วย5โรงเรียน

ภายในงานมีกิจกรรมฟุตบอลการกุศล CELEBRITY CUP มี ดร.นิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา และ ดร.ทวีโชค พงษ์ดี ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ร่วมชมการแข่งขันระหว่างทีม STAR SENIOR นำทีมโดย บูม-กิตติศักดิ์ ช่างแกะ, บี-สวีส เพชรวิเศษศิริ, ไม้-นันทพันธ์ ใจกันทา, เตย-จักรรินทร์ ศิลลา, เน้น-ณฤพล ใยอ้อม, หมู มิเตอร์, ต๊ะ บอยสเก๊าท์, โจอี้ กาน่า พบกับทีมเครื่องติชน โดยตีเจฟฟาลูก มาร่วมบรรยายเกม

ทั้งนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดฟุตบอลการกุศล เครื่องติชนร่วมด้วยการสนับสนุนจาก บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด หรือ FBT จัดหาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายชนิด มอบแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขานมนาง จ.สระบุรี, โรงเรียนวัดคงลั้งษ์ (พิศิษฏ์นุกการอุปถัมภ์) จ.พระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนบ้านหนองกุฎี จ.สุพรรณบุรี, โรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) จ.ราชบุรี และโรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชาอนุเคราะห์) จ.ราชบุรี

จากนั้นเป็นช่วง FOOTBALL GURU วิเคราะห์คู่ชิงชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ระหว่าง อาร์เจนตินา-ฝรั่งเศส โดยแจ๊คกี-อดิสรณ์ พึ่งยา ผู้ประกาศข่าวและคอลัมน์นิสต์ กีฬาชื่อดัง มีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก รวมทั้งมีมินิคอนเสิร์ต เอ๊ะ จิรากร สร้างความเพลิดเพลินให้ผู้เข้าร่วมงาน

หนุ่มชลบุรีโชคได้ทองคำ1ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนึ่งในไฮไลต์ของงานคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากการส่งคูปองทนายผลจาก นสพ.มติชน ข่าวสด และประชาชาติธุรกิจ ที่ประชาชนทั่วประเทศร่วมสนุก ด้วยการตอบคำถามว่า “ท่านเชียร์ทีมใดให้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลก 2022” ระหว่างวันที่ 21 ต.ค.ถึง 9 ธ.ค.2565 โดยมีผู้ส่งคูปองทนายผลเข้ามาอย่าง

สั้นหลามมากถึง 3 ล้านใบ ลุ้นรับรางวัลใหญ่ มูลค่ารวม 2.5 ล้านบาท

โดยรางวัลที่ 1 ทองคำ มูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล จับรางวัลโดย น.ส.ปานบัว นุณปาน กรรมการผู้จัดการเครือมติชน ผู้โชคได้แก่ นายสุการ ศิรินิชากรสกุล จ.ชลบุรี โดยเขียนคำตอบเขียนที่มชาติบราซิลเป็นแชมป์

รางวัลที่ 2 รถยนต์ NEW MG5 D+ สีเหลือง มูลค่า 679,000 บาท จำนวน 1 คัน จับรางวัลโดย นายสุภกิจ วิเศษไพฑูรย์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้โชคได้แก่ นายชูชาติ พรหมจันทร์ จ.สุพรรณบุรี โดยเขียนคำตอบเขียนที่มชาติอาร์เจนตินาเป็นแชมป์

รางวัลที่ 3 ทองคำ มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท จับรางวัลโดย นายระวิพันธ์ แผ้วพาลชน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), นายณรัชฎ์ วัชรเพชร ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, นายปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน), นายสุวิรงค์ เอื้อปฏิภาน บรรณาธิการอำนวยการ กองบรรณาธิการข่าวสด และนายวุฒิเทพ เตชะภัทร บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการข่าวสด

ผู้โชคได้แก่ สุภรณ์ โคตรมณี จ.นครปฐม, จ.ส.อ.สมศักดิ์ อุดมพรมนตรี จ.สมุทรสงคราม, จอโหล ผลบุญเสริม จ.อุดรธานี, สมพล พฤษาเกษมสุข จ.นนทบุรี และ ร.ต.สว่าง จันทร์พงษ์ จ.สระบุรี

รางวัลที่ 4 รถจักรยานยนต์ฮอนด้า รุ่น New Scoopy 2022 Urban สีฟ้า-ขาว มูลค่า 49,900 บาท จำนวน 8 รางวัล รวมมูลค่า 399,200 บาท จับรางวัลโดย นายปฐมพล ฤตวิสิน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารผลิตภัณฑ์และองค์กร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

ผู้โชคได้แก่ สมศักดิ์ ดีไสว กทม., พิเชตสิริทรัพย์เจริญ จ.นครนายก, เบญจวรรณ มหิทธิรุกษ์ จ.พระนครศรีอยุธยา, มิ่งขวัญ เกลียวัฒน์ จ.นครราชสีมา, ศาสตรา หล้าบรรเทา จ.สุรินทร์, บุญรพ รัศม์เลิศวงศ์ จ.พระนครศรีอยุธยา, ชานูชัย ชั่งชัว จ.อุบลราชธานี และ ปราโมทย์ เทียงผดุง จ.กาญจนบุรี

ขอบคุณเครือมติชนแจกโซค

นายสุการ ผู้โชคได้รับรางวัลที่ 1 ทองคำ มูลค่า 1,000,000 บาท กล่าวด้วยความดีใจว่า รับ นสพ.ข่าวสดมาตลอด เคยส่งคูปองชิงโชค ทุกครั้งที่ข่าวสดและมติชนจัดกิจกรรม คราวนี้ ตัดเยอะมาก และแบ่งเพื่อนๆ เขียน รู้สึกดีใจ มากๆ ตอนที่ข่าวสดโทรมาบอก ตอนแรกก็ไม่เชื่อ แต่พอเห็นชื่อตัวเองบนเว็บไซต์ประกาศรางวัลของข่าวสดก็ดีใจมาก

“ตอนนี้ขากลับยังอยู่ที่ จ.ชลบุรี ก่อนหน้านี้อายุปัญหาทางเศรษฐกิจ รางวัลที่ได้จากข่าวสดสามารถช่วยชีวิตได้เยอะเลย นับจากนี้ ขอขอบคุณมติชน ข่าวสด สำหรับกิจกรรมนี้ด้วย” นายสุการกล่าว

พันธมิตรยินดีร่วมกิจกรรม

นายปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ต้องขอบคุณมติชนที่ชวนให้ทิพยประกันภัยได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้ประชาชน เมื่อเห็นประชาชนตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ แข่งขันกีฬา ก็พากันรู้สึกดีใจ

ด้านนายณรัชฎ์ วัชรเพชร ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า เครื่องดื่มตราช้างมีความยินดีอย่างยิ่งที่ร่วมแคมเปญนี้ เพื่อสร้างสีสันให้คนไทยในกิจกรรมฟุตบอลโลก สำหรับงาน FOOTBALL FEST ตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ช้างที่ให้การสนับสนุนกีฬาฟุตบอลมาโดยตลอด

WORLD CUP

True says all IPTV platforms can show finals

SUCHIT LEESA-NGUANSUK

World Cup football fans on internet protocol TV (IPTV) platforms can watch the last two matches of the tournament this weekend, with True Corporation allowing all IPTV operators to relay live the third-place and World Cup final matches.

**FIFA WORLD CUP
Qatar2022**

Teeradet Dumrongbhalasit, co-president of True Corporation, yesterday said True would not charge IPTV operators that want to broadcast tonight's match for third place at the 2022 World Cup between Croatia and Morocco or the final between Argentina and France tomorrow. Both games are scheduled for a 10pm kickoff (Thai time).

He said only True Corp has the rights to live World Cup broadcasting via IPTV but it made the decision for the benefit of the Thai public.

"IPTV service providers can write their request to the True Group, and the permitted broadcast will include measures to prevent copyright violations," Mr Teeradet said.

True's decision comes as the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) is demanding the Sports Authority of Thailand (SAT) return 600 million baht it granted the SAT for the World Cup 2022 broadcasting rights.

As per the grant, the NBTC required the SAT to guarantee the event be broadcast on any platform. The SAT disagreed with the demand to return the 600 million baht.

It reportedly had earlier granted exclusive rights to tournament broadcasts, including on IPTV and over-the-air platforms, to True Corp.